

เที่ยวยาคครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 5-6 แสนครัวเรือน ครัวเรือนละ 5,000 บาท ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม 3,000 ล้านบาท โดยผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และบ้านเรือนโดนน้ำท่วมเกิน 7 วัน โดยให้ความช่วยเหลือผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน

ประธานคชอ.กล่าวว่าจะมีความโปร่งใส เนื่องจากจะให้ความช่วยเหลือโดยดูจากภาพถ่ายทางอากาศและสำเนาทะเบียนบ้านว่า เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงอย่างไรก็ตามจะมีการสำรวจความเสียหายและนำข้อเสนอตั้งกล่าวข้างต้นเข้าสู่ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 อีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่ในส่วนของกระทรวงการคลังเบื้องต้น เสนอ 3 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ 1 ด้านเสริมความคล่องตัวทางการเงิน เพื่อให้ส่วนราชการ ได้รับความช่วยเหลือ คือ 1.1 ให้กรมบัญชีกลาง แต่ละจังหวัดมีเงินทรองราชการที่เบิกได้ทันที จำนวน 50 ล้านบาท แต่หากไม่เพียงพอให้ อธิบดีกรมบัญชีกลาง สามารถอนุมัติวงเงินได้อีก 200 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท ขณะเดียวกันให้ปลัดกระทรวงการคลัง มีอำนาจในการอนุมัติวงเงินเพิ่มขึ้นถึง 500 ล้านบาท ทั้งนี้ หากเกินกว่า 500 ล้านบาทให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ

1.2 เรื่องของปัญหาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เงินทรองราชการ ครม.อนุมัติให้งดเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โดยให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 1 คน หรือ หลายคน มีอำนาจในการจัดซื้อและตรวจรับไปก่อนแล้ว หลังจากนั้นจึงรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในภายหลัง และ 1.3 การขอขยายวงเงินทรองราชการ เป็นเรื่องของจังหวัดที่จะต้องแจ้งผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมบัญชีกลาง ที่จะทำงานร่วมกัน ให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด มีความรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

มาตรการที่ 2 การช่วยเหลือผู้ที่เข้า

ที่อยู่ราชพัสดุ หรือได้รับความเดือดร้อนซึ่งเป็นการรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ มีมาตรการ คือ 2.1 ผู้เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ให้พิจารณาความเสียหายของอาคารที่พักอาศัย หากเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเสียหายทั้งหมด ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า เป็นระยะเวลา 2 ปี 2.2 ผู้เช่าที่ดินและพัสดุเพื่อการเกษตร หากพืชผลหรือผลผลิตได้รับความเสียหายให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี โดยมีข้อมูลการรับรองการเสียหายจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ 2.3 ผู้เช่าอาคารราชพัสดุ หากไม่สามารถประกอบกิจการ หรือ ประกอบอาชีพได้เกิน 3 วัน ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า 1 เดือน

มาตรการที่ 3 ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน 8 สถาบัน อาทิ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยทั้ง 8 สถาบันมีมาตรการและรายละเอียดเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด

ใช้วิธีออสช่วยน้ำท่วม

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 26.9 ล้านบาท ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในโครงการการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมออส ประเมินความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ตรงตามลำดับความสำคัญ ไม่ซ้ำซ้อน ทั้งทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัดสินใจได้ถูกต้อง เพราะเทคโนโลยีจากดาวเทียมสามารถสนับสนุนข้อมูลในวงกว้างได้รวดเร็ว

ด้านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เปิดระบบรายงานสภาพน้ำท่วมอัตโนมัติ TVIS ซึ่งเป็นระบบสอบถามข้อมูลด้วย

ระบบตอบรับโทรศัพท์แบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้พนักงานในการรับโทรศัพท์ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถโทรศัพท์เข้าไปรับฟังได้ที่หมายเลข 0-2565-7007 สามารถฟังข่าวน้ำท่วมได้ 5 เรื่อง คือ 1. เหตุการณ์น้ำท่วมใน กทม. 2. เหตุการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด 3. สถานที่ที่สามารถบริจาคสิ่งของ 4. ส่งของที่ผู้ประสบภัยต้องการ และ 5. เบอร์โทร.ฉุกเฉิน

พาณิชย์แก้ผักแพง

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกรณีน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดและได้รับการร้องเรียนว่าผักมีราคาสูงขึ้นมากกว่า จากการประชุมร่วมกับผู้ค้าปลีก-ค้าส่งผักผลไม้ ได้รับแจ้งว่า จากภาวะน้ำท่วมได้ส่งผลให้ผลผลิตผักทุกประเภทได้รับความเสียหายกว่า 30% ทำให้ผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นบ้าง เช่น ถั่วฝักยาว ผักชีปรับตัวสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละไม่เกิน 200 บาท จากเดิมกิโลกรัมละประมาณ 180 บาท เป็นต้น แต่ในภาพรวมราคาผักทุกรายการปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ย 3-5 บาท/กิโลกรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภคยอมรับได้

อย่างไรก็ดีทางกระทรวงได้ประสานไปยังตลาดสดสี่มุมเมือง ตลาดไท จังหวัดปทุมธานีและตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ที่สินค้าผักมีราคาค่อนข้างถูกเพื่อให้นำสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่ที่ผักมีราคา

แพงและมีคนซื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้ราคาสินค้าให้ลดลงได้ นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายให้พาณิชย์จังหวัด และค้าภายในจังหวัดสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการขาดแคลน หรือมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาระบุอาจต้องมีการทบทวนแผนการระบายข้าวใหม่ เพราะผลผลิตในประเทศได้รับความเสียหายนั้น คงต้องเดินหนาระบายต่อไปตามจังหวะที่เหมาะสม เพราะอย่างน้อยทางกระทรวงได้กั้นสต็อกประมาณ 1 ล้านตันเพื่อสำรองฉุกเฉินไว้แล้ว

คมนาคมชะลอลงทุน

นายโสภณ ชาร์มย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าขณะนี้ได้ชะลอการขอสันทุนงบประมาณส่วนกลางของ 3-4 หน่วยงานของ

กระทรวงคมนาคมแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยแก้ไขวิกฤติน้ำท่วมโดยเฉพาะซ่อมบำรุงถนนสะพานที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วม โดยให้ชะลอออกไปก่อนเนื่องจากได้หารือคณะรัฐมนตรีแล้วเห็นว่างบกลางมีจำนวนไม่มากนักจะนำไปใช้เยียวยาดีกว่า ดังนั้นจึงกำชับให้แต่ละหน่วยใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วให้มากที่สุด หากไม่เพียงพอให้แจ้งมาที่กระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

“ได้กำชับให้แต่ละหน่วยไปปรับแผนการดำเนินงานโดยช่วงนี้ต้องการช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ก่อนชั่วคราว ส่วนกรมทางหลวงมีถนนได้รับความเสียหาย 20 เส้นทาง กรมทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย 37 เส้นทาง ซึ่งในปี 2554 นี้กรมทางหลวงได้รับงบประมาณเพื่อการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน จำนวน 200 ล้านบาท ส่วนกรมทางหลวงชนบทจะได้รับ 100 ล้านบาท และการรถไฟฯ ได้รับ 100 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยยังใช้ไปเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเหตุการณ์ยังไม่ปกติในหลายๆ จุด หากน้ำลดหมดแล้วจึงค่อยดำเนินการเร่งซ่อมแซมต่อไป”

ข้อปึงยังคึกคัก

นายจรัญ ผู้พัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ กล่าวว่า ซีคอนสแควร์ จะขยายเวลาเปิดบริการจอตลอดวันฟรีสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ หลังจากที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22-24 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำหนุนสูงในรอบนอก ทั้งนี้การจัดพื้นที่ลาดฟ้าจอตลอดวันในครั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในเขตประเทศศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำและประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง โดยศูนย์เตรียมพื้นที่ขนาด 40,000 ตารางเมตร สามารถจอตลอดได้ 750 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไว้คอยให้บริการ

ด้านกำลังซื้อในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการสำรวจกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า

ภายในเทสโก้ โลตัส พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อสินค้าเป็นแพ็คเกจ/กล่อง เพื่อนำไปบริจาคช่วยน้ำท่วมมากกว่าการซื้อเพื่อักตนสินค้า ส่งผลให้ยอดขายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดีขึ้น ขณะที่จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีจำนวนสูงขึ้น 35% ทำให้เชื่อว่าปัญหาน้ำท่วมไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลแต่อย่างใด

นางสาวสิริณี โชคชัยฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กล่าวว่า ภาพรวมของกำลังซื้อของผู้บริโภคทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดยังดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แม้จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นนี้จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าในหลายจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป

ซีพีแอลเออร์ยันปกติ

นายประพนธ์ นันทวัฒน์ศิริ กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อของยอดขายสินค้าในกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากยังสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ตามปกติ เพราะรถขนส่งยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในอำเภอเมืองและอำเภอขนาดใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ที่ตามปกติการส่งสินค้าไปจำหน่ายจะส่งไปยังร้านยี่เป็ด ซาบีว เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังสินค้าในต่างอำเภอ

“เท่าที่ตรวจสอบยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคในตอนนี้นั้น สินค้ายังจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ภาวะปกติเหมือนช่วงที่ผ่านมา และไม่มีมีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระยะสั้น ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่มากนัก จะมีเพียงพื้นที่ต่างอำเภอบางจังหวัดเท่านั้นที่การขนส่งสินค้ามีปัญหา แต่ภาครัฐบาลก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นคาดว่าจะได้อีกไม่เกิน 1 เดือนทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ” นายประพนธ์กล่าว

ด้านนายวิเชียร กันตถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเกอร์ ดิสทริบิวชัน แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า จังหวัด

ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน 32 จังหวัดขณะนี้ บริษัทยังมีการขนส่งสินค้าตามปกติ เพียงแต่ซีพีแอลเออร์มีการส่งสินค้าที่ลดลง เนื่องจากช่วงน้ำท่วมหากเปิดบิลการขาย ไม่สามารถเก็บเงินได้ ซึ่งตามปกติการจำหน่ายสินค้าในจังหวัดต่างๆ จะมีรายได้จากการขายเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมากถึง 50% ส่วนอีก 50% เป็นยอดขายที่ได้มาจากต่างอำเภอ ซึ่งขณะนี้การขนส่งสินค้าและการจำหน่ายในเขตอำเภอเมืองทั้งหมดไม่มีปัญหา มีเพียงอำเภอที่ติดแม่น้ำในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ คาดว่ายอดขายสินค้าลดลงประมาณ 20-30% แต่คาดว่าในอีก 2 สัปดาห์เหตุการณ์ต่างๆ จะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอน เพราะขณะนี้น้ำในจังหวัดต่างๆ ได้เริ่มลดระดับและสามารถเปิดเส้นทางจราจรได้แล้วในหลายอำเภอ

คปภ.ชี้เสียหายยับ

จากกรณีเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมใน 34 จังหวัดที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ประสานให้สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย รวบรวมข้อมูลของผู้ประสบภัยเพื่อเร่งประเมินความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยทันทีหลังน้ำลด

นางจันทรา บุรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยตัวเลขความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2553 มีรายงานของผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลของการทำประกันชีวิต สำหรับการประกันวินาศภัยได้รับรายงานว่ามีจำนวนรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 เป็นจำนวน 443,182 กรมธรรม์ รวมมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 200.476 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานความเสียหายเบื้องต้น จำนวน 666 คัน คิดเป็นมูลค่าจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 49.56 ล้านบาท โดยบริษัทที่รับประกันภัยสูงสุด คือ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด รองลงมา คือ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะหลังจากน้ำลดแล้วจะได้รับรายงานความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 28 - เสาร์ 30 ตุลาคม 2553

ปีที่: 30

ฉบับที่: 2578

หน้า: 1 (บน), 12

Col.Inch: 206

Ad Value: 257,500

PRValue (x3): 772,500

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แจกเงิน 3,000 ล้านบาท

สำหรับการประกันอัคคีภัยและความ
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน มีจำนวนกรมธรรม์ทั้ง
สิ้น 684,376 กรมธรรม์ รวมมูลค่าจำนวน
เงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น 1.15 ล้านล้าน
บาท โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสี
หายของทรัพย์สินเพียง 17 ราย คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 29 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวน
กรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจ
สอบว่าได้มีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม
สำหรับภัยน้ำท่วมหรือไม่ ■